

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความเมตตากรุณา ซึ่งเเนะ ตรวจสอบ และ  
แก้ไขเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง และ อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ กรรมการผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์  
ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะที่มี  
คุณค่าทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ผู้สอนสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทำให้ผู้วิจัยได้  
ดำเนินการวิจัยประสบผลสำเร็จ และมีความสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา  
ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญญา ชูขจรเดื่อง ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช และดร.สุวิริยา สุวรรณโคตร  
ที่กรุณาเสียสละเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมให้  
ข้อเสนอแนะที่ทำให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณหน่วยงาน และคณะบุคคล ที่มีส่วนเอื้ออำนวยให้การดำเนินการวิจัย  
ครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม นาย  
สิทธิชัย จันทะนุดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ นายมานิตย์ ประเดิม ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา ที่ให้การสนับสนุน

ขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ที่กรุณาให้ข้อมูล และตอบแบบสอบถาม  
ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ ที่ให้  
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นที่ได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ซึ่งเเนะ และคอยให้กำลังใจ  
แก่ผู้วิจัยตลอดมา

ณ

ขอขอบคุณ นางธีรญาณี นาปองสี นายมฆวัต นาปองสี และนายภควรธรณ์  
นาปองสี ที่เป็นพลังผลักดันอยู่เบื้องหลังให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

ประโยชน์ใดที่เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา  
มารดา ตลอดจนบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ส่งผลให้ผู้วิจัยประสบผลสำเร็จ  
การศึกษา และการดำเนินชีวิตที่ดีงาม และประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยความเคารพ  
ทุกคน

สวัสดิ์ นาปองสี



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY